



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 7 เมษายน 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บไซต์เดลินิวส์ mgronline.com thaipbs.or.th tnamcot.com siamrath.co.th</p>	<p>สถานการณ์ฝุ่น-หมอกควัน</p> <p>-เสนอข่าว นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เผยสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ค่าฝุ่นละอองส่วนใหญ่ลดลงในหลายพื้นที่ คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง - มีผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว คุณภาพอากาศที่ จ.เชียงใหม่ ช่วงเช้า ค่าฝุ่น PM2.5 ลดลงเหลือ 91 มคก./ลบ.ม. แต่ยังเกินมาตรฐาน ส่วนจุดความร้อนยังคงขึ้นลง แต่ภาพรวมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษรายงานคุณภาพอากาศ บริเวณ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน พบปริมาณฝุ่น PM2.5 มีค่า 122 มคก./ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนฝุ่น PM10 มีค่า 154 มคก./ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ พบจุดความร้อน 128 จุด สูงที่สุดในภาคเหนือ ทั้งนี้ เมื่อปี 2559 เคยมีเรื่องร้องเรียนถึงศูนย์ดำรงธรรม จ.แม่ฮ่องสอน ว่าโรงงานผลิตแอสฟัลติกคอนกรีตไฉียงรถยนต์เป็นเชื้อเพลิงในการเคี้ยวยางมะตอย ส่งกลิ่นควันไปทั่วพื้นที่ แต่มีการสั่งยุติเรื่องและระบุว่าไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน โดยผู้ร้องเรียนยืนยันว่า วันที่เจ้าหน้าที่สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสิ่งแวดล้อม และอีกหลายหน่วยลงไป โรงงานได้ยุติการผลิต แต่หลังจากผ่านการตรวจก็กลับมาเดินเครื่องผลิตเช่นเดิม ขณะนี้กลิ่นควันโรงงานและสถานการณ์หมอกควันทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบอย่างหนัก</p>
<p>มติชนออนไลน์</p>	<p>-เสนอข่าว เกิดไฟไหม้ป่าบนดอยปู่ไซ ในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก พื้นที่รอยต่อระหว่างป่าดอยนางแล และป่าดอยยาว ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย ส่งผลให้สภาพอากาศ ช่วงเช้าค่าฝุ่น PM2.5 อ.เมือง อยู่ที่ 82 มคก./ลบ.ม. และ อ.แม่สาย วัดได้ 120 มคก./ลบ.ม.</p>
<p>เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p>-เสนอข่าว พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สถานการณ์ไฟป่าหมอกควันภาคเหนือโดยรวมดีขึ้น แต่ยังคงมีผลกระทบต่ออยู่ 3 จังหวัด คือ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และเชียงราย นายกรัฐมนตรี ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมขอบคุณและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกนาย และกำชับให้จังหวัดดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย</p>
<p>innnews.co.th news1005.fm lokwanee.com ไทยรัฐ bangkokbiznews.com</p>	<p>-เสนอข่าว นิต้าโพธิ์เผยผลสำรวจความเห็นประชาชนใน 9 จังหวัดภาคเหนือเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่ โดยร้อยละ 36.47 เปิดเผยว่าได้รับผลกระทบมากจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ร้อยละ 60.51 มีอาการแสบจมูก เป็นหวัด และน้ำมูกไหล ซึ่งส่วนใหญ่มีวิธีการป้องกัน โดยร้อยละ 83.73 สวมหน้ากากอนามัย และร้อยละ 29.02 หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน นอกจากนี้ ร้อยละ 56.90 ระบุว่า มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการป้องกันแก้ปัญหาฝุ่นละอองเพื่อดูแลตัวเอง</p>
<p>bangkokbiznews.com</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 1 กล่าวหลังประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ 8 จังหวัดภาคเหนือ ว่า ที่รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่ ได้จัดพื้นที่ปลอดฝุ่น ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศในหอผู้ป่วยหนัก ทั้งไอซียู เด็ก ศัลยกรรมประสาท ทารกแรกคลอด โรคหัวใจ อายุรกรรม ระบบประสาท รวมทั้งห้องคลอดและห้องไตเทียม พบว่าสามารถลดค่าปริมาณฝุ่นละอองในอากาศได้มากกว่าร้อยละ 50 ส่วนพื้นที่บริการผู้ป่วยนอก ได้รับการสนับสนุนเครื่องฟอกอากาศจากอุตสาหกรรม จ.เชียงใหม่ นอกจากนี้ได้ประดิษฐ์นวัตกรรมเครื่องกรองอากาศจากพัดลมดูดอากาศและไส้กรองอากาศ ใช้ต้นทุนเพียง 2,000 กว่าบาท ทดสอบเปิดเครื่องทิ้งไว้ 30 นาที พบว่าค่าฝุ่นละอองลดลงจาก 100 มคก./ลบ.ม. เหลือเพียง 15 มคก./ลบ.ม. และหลัง 45 นาที เหลือเพียง 3-5 มคก./ลบ.ม.</p>
<p>แนวหน้า ข่าวสด</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า วันที่ 1-5 เม.ย. 2562 มีผู้สอบถามเรื่องกัญชาทางสายด่วน อย. 697 ราย หมายเลขโทรศัพท์ของกองควบคุมวัตถุเสพติด อย. 40 ราย และที่ Counter Service 4 ราย คำถามส่วน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>workpointnews.com</p> <p>posttoday.com</p>	<p>ใหญ่เกี่ยวกับการปลูก การนิรโทษ การนำเข้า และการส่งออก เป็นต้น มีผู้ป่วยมาแจ้งครอบครองกัญชา 285 ราย และผู้ประกอบการวิชาชีพ 2 ราย รวมถึงตั้งแต่เปิดรับแจ้ง 27 ก.พ. 2562 ถึงปัจจุบัน มีผู้โทรสอบถาม 8,152 ราย และแจ้งครอบครองกัญชาแล้ว 814 ราย</p> <p>-เสนอข่าว วัดบางปลาหมอ จ.สุพรรณบุรี งดแจกน้ำมันกัญชา หลังจาก อ.เดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ถูกดำเนินคดีครอบครองกัญชา ซึ่งจากกรณีดังกล่าว เพจเฟซบุ๊ก BIOTHAI ได้เปิดบัญชีระดมเงินต่อผู้คดีให้ทั้ง 2 คน โดยอ้างว่าทำเพื่อปกป้องสิทธิประชาชนให้เข้าถึงกัญชาได้ทุกคน</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.รสนา โตสิตระกูล อดีต ส.ว. โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ พร้อมของกลางกัญชา และเตรียมออกหมายเรียก นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ เพื่อแจ้งข้อหาร่วมกันผลิตกัญชาและครอบครองกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาต ว่า การจับกุมที่งานมูลนิธิข้าวขวัญสะท้อนนโยบายผูกขาดกัญชาเพื่อกลุ่มทุนใหญ่ของรัฐบาล คสช. ใช่หรือไม่ ทั้งที่ยังอยู่ในช่วงนิรโทษกรรม 90 วัน ตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ ที่ปลดล็อกกัญชาให้นำมาใช้ทางการแพทย์ได้ รัฐบาลควรแสดงความจริงใจว่าการปลดล็อกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ทำเพื่อประโยชน์ของประชาชน พร้อมทั้งแนะนำว่า รัฐบาลควรให้หน่วยงานราชการ เช่น รพ.รัฐที่มีความสนใจและมีความพร้อม หรือมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน มาช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้กับงานศึกษาวิจัยของนายเดชา เพื่อให้การสกัดน้ำมันกัญชาเป็นไปอย่างมีมาตรฐานและความปลอดภัย และควรเชิญพ.ธีรวัฒน์ เหมาะุชา ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคและอาการทางจิตประสาท มาร่วมเป็นพี่เลี้ยง หรือคณะกรรมการในการศึกษาและการวิจัย</p>
<p>เดลินิวส์</p> <p>เดลินิวส์</p> <p>ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก</p>	<p>มาตรการลดอุบัติเหตุจากร</p> <p>-เสนอข่าว นพ. สุวรรณชัย วัฒนัยยิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ต้องเข้มงวดเรื่องเมาไม่ขับ โดยกรมฯ จะเข้มงวดเรื่องการดื่ม สถานที่ห้ามดื่ม เวลาห้ามขาย ห้ามขายให้เด็ก ห้ามโฆษณา เป็นต้น สำหรับเกณฑ์ปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดไม่เกิน 50 mg% เป็นเกณฑ์สำหรับผู้ที่อยู่ 20 ปีขึ้นไป ส่วนผู้ที่ยังไม่ถึง 20 ปี กำหนดให้มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดไม่เกิน 20 mg% หากตรวจพบผู้อายุต่ำกว่า 20 ปีเมาแล้วขับจนเกิดอุบัติเหตุ จะตรวจสอบย้อนกลับถึงที่มาของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะเป็นกลุ่มที่ห้ามขายให้ ร้านค้าที่จำหน่ายให้จะมี ความผิด</p> <p>-เสนอสรุปข่าว กรมควบคุมโรค ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดทำโครงการขับซึ่ปลอดภัย มั่นใจ ไร้แอลกอฮอล์ โดยกำหนดให้อุบัติเหตุจากรถทุกกรณีที่ทำให้มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือมีทรัพย์สินเสียหาย ต้องตรวจหาระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ทั้งสองฝ่าย ซึ่ง พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้กำชับเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถที่มีผู้ดื่ม หรือเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ให้พนักงานสอบสวนตรวจแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่โดยเร็ว ผู้ขับขี่ที่มีแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดให้แจ้งข้อหาให้ครบทุกฐานความผิด และหากมีพฤติการณ์ประกอบอันเข้าองค์ประกอบความผิดฐานขับซึ่โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นให้แจ้งข้อหาด้วยทุกครั้ง และหากพบว่าเป็นการกระทำโดยเจตนาและเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ให้แจ้งข้อหาในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา หากผลไม่ถึงตายให้แจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น หรือทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส หรือได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ กล่าวว่า มูลนิธิฯ และสนช. ได้ร่วมกันตั้งภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายกว่า 30 องค์กร มาลงนามประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลทางการจราจร เพื่อให้ตระหนักถึงความสูญเสียและความรุนแรงจากอุบัติเหตุบนท้องถนน และลดการเสียชีวิตบนท้องถนนจนเป็นศูนย์ เริ่มจากการประกาศความร่วมมือสนับสนุนมาตรการให้บุคลากรในองค์กรลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อต้องขับขี่ยานพาหนะ ด้วยการติดตราสัญลักษณ์ "ไม่ครบ ต้องขับ" ทุกครั้งที่ไปร่วมงานเลี้ยง เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม</p>
<p>มติชน</p>	<p>ราคาขาย รพ.เอกชน</p> <p>-เสนอข่าว นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงกรณีได้รับรายงานจากรพ.เอกชน 295 แห่ง จาก 353 แห่ง พบว่ากว่าครึ่งคิดค่ายา-ค่าบริการสูงเกินควร 200-300% ว่า ยังรอจากรพ.เอกชนอีก 58 แห่งที่ยังไม่ส่งข้อมูลมาให้ และมีบางรายที่ส่งข้อมูลมาแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม โดยคณะทำงานจะนำข้อมูลมาวิเคราะห์อย่างละเอียดทุกรายการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเม.ย.นี้ เพื่อเสนอเข้าคณะกรรมการพิจารณามาตรการกำกับดูแลพิจารณาเห็นชอบ ก่อนเสนอคกก.กลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พิจารณาราคาที่เป็นมาตรฐานต่อไป</p>
<p>เว็บไซต์ข่าวสด</p>	<p>โครงการก้าวคนละก้าว</p> <p>-เสนอข่าว โลกออนไลน์มีการแชร์ ข้อความและภาพจากสมาชิกเฟซบุ๊ก Suraphan Charoentanyarak เป็นภาพของ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	เครื่องมือทางการแพทย์ พร้อมข้อความว่า “เครื่องลดอุณหภูมิร่างกาย ขอเงินงบประมาณรัฐซื้อมา 7 ปี ไม่เคยได้ ขอบคุณพี่ตูน” แสดงความตั้งใจของแพทย์ผู้ปฏิบัติงานถึงโครงการก้าวคนละก้าว



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch